



## สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสมพร ไร่บางยาง

เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคารพรักทุกท่าน

เนื่องในโอกาสวันครูที่ ๑๖ มกราคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่ง ความเคารพและความปรารถนาดีมายังเพื่อนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องยอมรับว่าในอดีตจะได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจจากผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปอยู่ในลำดับท้ายๆ แต่ผลพวงจากที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษาท้องถิ่นทั้งส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจและมุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ ส่งเสริมงานการศึกษา จนปัจจุบันเป็นที่น่าภาคภูมิใจของเรา ที่ประจักษ์ชัดว่า โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก้าวมาอยู่ในระดับแถวหน้า ซึ่งสิ่งที่ยืนยัน อย่างชัดเจนเห็นได้จากผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินทุกแห่ง รวมทั้งปริมาณของเด็กนักเรียนก็มีมากขึ้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าผมจะดำรงตำแหน่งใดก็ตาม จะให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาอย่างยิ่ง เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชีตความสามารถและคุณภาพชีวิต ของเด็ก เยาวชน และประชาชน และเมื่อได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ก็ได้นำเรื่องการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นบรรจุเป็นพันธกิจหลักของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๐ เป็นปีแรก ซึ่งถือว่างานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นภารกิจที่ท้าทาย จะต้องระดมสรรพกำลังโดยการประสานความร่วมมือ กับหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูจะต้องมุ่งมั่น พัฒนาค้นทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ชีตความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงชีพตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการหล่อหลอม ให้เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกหลานของเราเจริญเติบโตเป็นคนเก่ง และคนดี

สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลาย เคารพนับถือ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระคุณของบูรพาจารย์ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้าและ โชคดีทั้งในชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงานตลอดปี ๒๕๕๐

  
(นายสมพร ไร่บางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น